



# ยู พลาซ่า ม.หาดใหญ่

ร้านก็มี อย่างไรก็ตาม คำนิยมเรียนด้วยทำงานด้วยมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะเวลาเรียนสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ

ว่าไปแล้วหากนักศึกษาใช้ประโยชน์จากอาคารยู พลาซ่าแห่งนี้เต็มที่ พวกเขาจะได้เรียนรู้การทำธุรกิจได้อย่างดีทีเดียว เพราะเป็นการจำลองศูนย์การค้าย่อยๆ ให้ได้ซื้อขายกันจริงๆ โดยก่อนจะทำกิจการใดๆ อาจจะขอคำปรึกษาหรือจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจก่อน และทางมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามาใช้พื้นที่ในอาคารตั้งเป็นออฟฟิศได้อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องมีร้านค้าที่ยู พลาซ่า แต่อย่างใด

นี้ถ้าสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่มีศักยภาพสร้างอาคารแบบนี้ หรือจัดสถานที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำธุรกิจกัน ในขณะที่เรียนไปด้วย เชื่อว่าในอนาคตผู้จบการศึกษาจะมีค่านิยมของการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอน คงไม่มีใครอยากเป็นมนุษย์เงินเดือน

**สร้าง บุญสอง**  
srangbun@hotmail.com



นางประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตและอุปนายกสภาม.หาดใหญ่ ครอบครัวยและผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



อาคารยู พลาซ่า



บรรยากาศภายใน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะมีอายุอานามแค่ 10 กว่าปี แต่การเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้ก็น่าชื่นใจทีเดียว ล่าสุดเจ้าของคือ คุณประณีต ดิษยะศริน และครอบครัว ต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร University Plaza ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา ในวันนั้นสมเด็จพระเทพรัตนฯ มีงานที่จะต้องเสด็จอยู่หลายแห่ง แต่ในช่วงเวลาที่พระองค์อยู่ในอาคารยู พลาซ่า เพียงชั่วโมงเศษๆ ทรงพูดคุยและซักถามถึงการทำให้โรงเรียนอย่างสนพระทัย ทรงชื่นชมคนที่ตั้งโรงเรียนและทรงมองว่าการทำให้โรงเรียนเอกชนเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ ยังทรงเล่าเกี่ยวกับการเป็นครูและผู้บริหารในโรงเรียนจิตรลดาด้วย ซึ่งจะต้องตรวจการบ้านเด็กอันเป็นเรื่องที่หนักมาก

พระองค์ยังเล่าด้วยว่า ทรงอยากทำโรงเรียนเกษตร แต่ติดปัญหาเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่กำหนดว่าต้องมีพื้นที่ในจำนวนเท่าใด

การเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในครั้งนี้ ทางครอบครัว "ดิษยะศริน" และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มีดร.รุ่ง แก้วแดง เป็นนายกสภาฯ ได้มีโอกาสนำเข้าเฝ้าฯถวายรายงานอย่างใกล้ชิด ผู้ที่เข้าเฝ้าฯต่างทึ่งและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง หลังจากเตรียมงานในพิธีเปิดนี้มาอย่างยาวนาน

ในโอกาสนี้ น.ส.สมยา แข็งขัน ซึ่งเป็นชาวบ้านที่

เกาะสมุยได้เข้าเฝ้าฯถวายเงินแต่พระองค์ท่าน จำนวน 1 ล้านบาท เธอเองก็ไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาก่อน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเปิดโอกาสให้พลานิกกรเข้าเฝ้าฯ

ต้องบอกว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นี้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจริงๆ เพราะการสร้าง ยู พลาซ่า แม้จะต้องใช้เงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท แต่ถือว่าคุ้มค่าทีเดียว ด้วยสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนของนักศึกษาอีกด้วย ภายใต้กรอบแนวคิด "Living and Learning Plaza"

ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 4 โซน อาทิ 1.Plaza Zone พื้นที่ออกแบบไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ธนาคาร ภัตตาคาร ศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหาร และร้านค้าต่างๆ 2.Exhibition Zone พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ 3.Educational Services Zone พื้นที่สำหรับ

ให้บริการด้านวิชาการ เช่น ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์สอบ Microsoft Office Specialist ศูนย์ภาษา และศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4.Classrooms and Studio ประกอบด้วยห้องเรียน และสตูดิโอทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย และยังมีศูนย์บริการนักศึกษา Student One Stop Services หรือ SOS ศูนย์ที่ให้บริการแก่นักศึกษาอย่างครบวงจรตั้งแต่สมัครเรียนจนจบการศึกษา

คุณธรรพร ดิษยะศริน อัครยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บอกถึงแนวคิดในการเปิดยู พลาซ่า ว่า จากประสบการณ์ที่ไปเรียนต่างประเทศได้เห็นสถาบันการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานระหว่างเรียน และในการดูงานที่มหาวิทยาลัยอัครมาเดเซียมีร้านค้าให้นักศึกษาทำการค้าขาย แต่ไม่ได้ใหญ่โตนัก จึงได้นำแนวคิดนี้มาใช้ ปัจจุบันยู พลาซ่า มีสาขาธนาคารกรุงไทยมาเปิดให้บริการในวันเวลาราชการ มีปั๊มน้ำมัน มีร้านค้าของนักศึกษาและคนภายนอกด้วย แต่ยังไม่มากนักเพราะเพิ่งเปิดได้ไม่นาน โดยเฉพาะในส่วนที่ร้านค้า นักศึกษายังมีน้อยอยู่ ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะค่านิยมของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานเรียนอย่างเดียว ทว่าก็มีผู้ปกครองบางคนเห็นความสำคัญถึงขั้นลงทุนให้ลูกตั้ง

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11263 ราคา 10 บาท



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย  
http://www.matchon.co.th